

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสระหงส์ ๔ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวิชราลงกรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม
๔.๒	รายงานการรับสมัครบุคคลเข้าอบรม ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๒	รับทราบข้อมูลผู้มาสมัครเข้าอบรมในหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๔ คน
๔.๓	การส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑	รับทราบข้อมูลการส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ดังนี้ - จำนวนรายวิชาที่เปิดสอน จำนวน ๗๙๕ วิชา - จำนวนรายวิชาที่ส่งผลการเรียน จำนวน ๗๖๐ วิชา - จำนวนรายวิชาที่ยังไม่ส่งผลการเรียน จำนวน ๓๕ วิชา
๕.๑	การพิจารณาแนวทางการดำเนินการ เกี่ยวกับหลักสูตรที่รับสมัครนักศึกษา ไม่เป็นไปตามเกณฑ์	เห็นชอบให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้ ๑. ควรขยายระยะเวลาการสมัครเข้าศึกษาและปรับ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ๒. ควรให้ผู้สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เกินจำนวนรับ สามารถเลือกลำดับสำรองในหลักสูตรที่มีผู้สมัครไม่เป็นไป ตามแผนการรับ ๓. หากจำนวนนักศึกษาภาค กศ.ปช. มีจำนวนน้อย ควรอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนโดยให้นับเป็นภาระงาน แทนการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาจารย์ผู้สอน ๔. หากหลักสูตรที่ไม่ตรงตามต้องการของผู้เรียน โดยมีผู้เข้าศึกษาค่ากว่าแผนการรับนักศึกษาหลายปีการศึกษา ติดต่อกัน ควรพิจารณาให้งดรับนักศึกษาและปิดหลักสูตร ในปีการศึกษาถัดไป
๕.๒	การพิจารณาจัดตารางเรียน ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒	ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ ดังนี้ ๑. มอบคณะพยาบาลศาสตร์ติดตามผู้รับผิดชอบ ให้ดำเนินการส่งแผนการเรียนและรายชื่ออาจารย์ผู้สอน มายังงานบริการการศึกษา ๒. เมื่องานบริการการศึกษาดำเนินการลงข้อมูล ตารางเรียน ตารางสอน เรียบร้อยแล้วให้ส่งข้อมูลเพื่อให้คณะ ต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำการออกประกาศ ฯ

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม
๕.๓	การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑	<p>เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปีพ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ลำดับที่ ๑ จาก อาจารย์ศศิรินทร์ กระจินธุ์หอม เป็น อาจารย์อมรรัตน์ ผาละศรี เนื่องจากอาจารย์ศศิรินทร์ กระจินธุ์หอม ลาออกจากราชการ ๒. ลำดับที่ ๔ จาก อาจารย์รัชณีพรรณ โสดาวรรณ เป็น อาจารย์ยุภาติ สวงนพงษ์ เนื่องจากอาจารย์รัชณีพรรณ โสดาวรรณ ลาออกจากราชการ ๓. ตัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ลำดับที่ ๖ อาจารย์ปารีชาต ญาตินิยม เนื่องจากขอลาออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติที่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา (มคอ.๑) และเกณฑ์ที่สภาวิชาการกำหนด (ถ้ามี) ๒. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรควรเป็นผลงานที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เป็นศัภยภาพ
๕.๔	การออกหลักฐานของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์	เห็นชอบให้ออกหนังสือรับรองหน่วยกิตรายวิชาทางด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อใช้ประกอบหลักฐานในการสมัครงาน